

## กระทู้ถามที่ ๐๘๘ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑

เรื่อง การก่อสร้างประตูประบายน้ำบ้านวังสะตือ ตำบลคงเคียง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ราษฎรในอำเภอกงไกรลาศ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกิรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและ บริโภค เนื่องจากไม่มีประตูกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสำรวจและ ออกแบบก่อสร้างประตูประบายน้ำบ้านวังสะตือ ตำบลคงเคียง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ทั้งที่ประตูประบายน้ำแห่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากได้ดำเนินการ ก่อสร้างประตูประบายน้ำแห่งนี้แล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกได้รับ ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคต่อไป จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. หากมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนโครงการที่ได้กำหนดไว้ รัฐบาลจะเริ่มดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าวได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

๓. ช่วงระหว่างรอการดำเนินการก่อสร้างประตูประบายน้ำ รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหา ดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดสุโขทัย

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๘๘ ร.

ของ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย  
เรื่อง การก่อสร้างประตูละบายน้ำบ้านวังสะตือ ตำบลดงเคียด อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบ  
กระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

### คำถามข้อที่ ๑

รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างไร  
ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณ  
เพื่อดำเนินการสำรวจ ออกแบบ โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำบ้านวังสะตือแล้ว ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากรายการ เมื่อวันที่  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งรายการในที่ประชุมได้มีมติ  
เห็นชอบการดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งกรมชลประทานจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนและความเหมาะสม  
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อไป

### คำถามข้อที่ ๒

หากมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนโครงการที่ได้กำหนดไว้ รัฐบาลจะเริ่มดำเนินการ  
ตามโครงการดังกล่าวได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณ  
เพื่อดำเนินการสำรวจ ออกแบบ โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำบ้านวังสะตือแล้ว ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หลังจากดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการแล้ว กรมชลประทานจะได้เสนอขอรับ  
การจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงการ ฯ ตามความเหมาะสมของงบประมาณต่อไป

### คำถามข้อที่ ๓

ช่วงระหว่างรอการดำเนินการก่อสร้างประตูละบายน้ำ รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอเรียนว่า ในปัจจุบันมีส่วนราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ดังกล่าว กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลคงเคียงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทำนบดินชั่วคราวปิดกั้นแม่น้ำยมหลังจากสิ้นสุดฤดูฝนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มีน้ำเก็บกักในแม่น้ำยมช่วงดังกล่าว และกรมชลประทานยังได้ขอการสนับสนุนน้ำจากแม่น้ำปิง ผ่านคลองท่อทองแดง คลองสามพวง - คลองสารบบ ลงสู่แม่น้ำยมที่ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และขอรับการสนับสนุนน้ำจากแม่น้ำน่าน ผ่านคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน - คลองเมม - คลองปลากด ลงสู่แม่น้ำยมที่ตำบลคงเคียง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีทำนบดินชั่วคราวบ้านวังสะคือ ทำหน้าที่ทดน้ำและกักเก็บน้ำไว้ในแม่น้ำยม ทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ได้รับประโยชน์ประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ ไร่

นอกจากนั้น กรมชลประทานยังได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมในเขตจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อำเภอสวรรคโลก โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย อำเภอเมือง และโครงการฝายยางบ้านกง อำเภอกงไกรลาศ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำยมให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร